

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẦN
Số: /BC- THCSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiên Lãng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 Trong Ngành Giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-GDDT ngày 24/03/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 trong Ngành Giáo dục;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thực tiễn triển khai Phong trào, trường THCS thị trấn báo cáo kết quả đạt được, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Ngành giáo dục đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh nhà trường. Cụ thể quán triệt:

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/2/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Phòng đến năm 2026, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch số 36/KH- SGDDT ngày 22/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 trong Ngành Giáo dục thành phố.

Kế hoạch số 121/KH-GDDT ngày 24/03/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 trong Ngành.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhà trường đã Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, vui tươi, an toàn, để mỗi trường học thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất và lối sống văn hóa. Kết hợp Công đoàn tổ chức cho CB, VC và người lao động tham gia các hoạt động do cấp trên Tổ chức và đạt kết quả cao.

2. 100% CB, GV và người lao động sử dụng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu chuyện

đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho HS trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 19/01/2023 của Sở GDĐT về việc thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thành phố trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”.

3. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên. Vận động cán bộ, giáo viên, người lao động xây dựng nếp sống văn hóa tiên bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh tại các cơ sở trường học.

4. Tham gia tích cực các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, để triển khai thực hiện Phong trào, gắn với các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “ Nhà trường có 96% các gia đình Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” như câu lạc bộ Bóng chuyền hơi của trường “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.... Tổ chức nhiều giờ dạy tốt học tốt. Tạo sân trường xanh – sạch - đẹp.

5. Giáo dục cho HS về kỹ năng ứng xử văn minh, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HS thông qua các bài dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân...; tăng cường gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhà trường đã khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế công trình văn hóa hiện có. Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; giữ gìn nơi ở, nơi làm việc sạch sẽ, văn minh; chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động và HS trong nhà trường. Hàng năm Đội thiếu niên vào các dịp lễ tết có nhiều suất quà cho hs có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.

6. Phát triển đa dạng các loại hình, mô hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ truyền thống, phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Lòng ghép thực hiện trong các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn: “Cả nước chung

sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo (một ngày lương) - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người nghèo”, phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông...

7. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào nội dung giảng dạy trong các môn học phù hợp với học sinh.

8. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực vận động cán bộ, giáo viên, người lao động, HS chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương. Hưởng ứng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (Tham gia các hoạt động nơi CB, GV và người lao động sinh sống và gắn với “Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam” (18/11- 23/11) hàng năm bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến năm 2026, định hướng đến năm 2030 trong Ngành Giáo, trường THCS thị trấn trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- PGD (đề b/c).
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nguyệt